

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน :

คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา	
จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)	9
จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)	0
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด	9
หลักสูตรที่ไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด	0

ส่วนที่ 2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย (แนบ Link เอกสารหลักฐาน)

คณะเทคโนโลยีการจัดการได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปรับปรุงผลการดำเนินงาน ประจำปี และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 จาก สมศ. เมื่อปี พ.ศ. 2552 และ รอบ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และใช้เป็นเกณฑ์ประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ ที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ และทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของ EdPEX ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทำให้คณะเทคโนโลยีการจัดการทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน และผลลัพธ์จากการทำงาน ตลอดจน แนวทางการดำเนินงาน ประเด็นความสอดคล้อง บูรณาการ และผลลัพธ์ที่สะท้อนการตอบสนองวิสัยทัศน์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีการจัดการที่กำหนดไว้

เอกสารแนบ: รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEdx 2020

2.1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 4 หลักสูตร (2) ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปะศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 8 หลักสูตร (3) ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ โดยมีสาขาที่เปิดสอนทางด้าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต ทั้งนี้ มีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่รองรับคลัสเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เพื่อเร่งสร้างความเป็นผู้นำทางการศึกษาตามศาสตร์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานให้มีโอกาสและเป็นทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น คณะฯ จึงได้มีการพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ มีคุณสมบัติ ครบทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือ การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยกันโดยจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี สนับสนุนให้นักศึกษาได้จัด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ อย่างเต็มที่

เอกสารแนบ: ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

2.2 ผลลัพธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะฯ มีการส่งเสริมการขอรับทุนวิจัยในรูปแบบชุดโครงการที่มีการบูรณาการศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการดำเนินงานเป็นทีม มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอกได้อย่างคล่องตัว จำนวน 14 ทุน และสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสัดส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพด้าน การวิจัยของอาจารย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน สถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาการและกลับมามองความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มี คุณภาพควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขันระดับประเทศ และมี ผลงานวิจัยของอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ใหม่ชุม ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Google Scholar ในปี ปฏิทิน 2563 จำนวน 147 ครั้ง นอกจากนี้ มีผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิงานวิจัย บุคลากรมีการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี

ประโยชน์สู่การนำไปใช้ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ซึ่งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนอาจารย์รวมถึงบุคลากรในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ: ผลลัพธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม

2.3 ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

คณะฯ ให้ความสำคัญด้านบริการวิชาการโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประโยชน์จากการบริการวิชาการจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการการใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน ที่เป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของ โดยมีโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

เอกสารแนบ: ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

2.4 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพ ชัยนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีพันธกิจที่เน้นด้านการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยมีการสร้างเครือข่ายกับทุกวิทยาเขต คือ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์

คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำนุบำรุงรักษาสีงแวดล้อมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต รวมถึง การสนองโครงการพระราชดำริน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชาไปปฏิบัติ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษากำกับ ดูแล และติดตาม ในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดกิจกรรมโครงการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เอกสารแนบ: ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

3) หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามีแผนดำเนินการปรับปรุงอย่างไร

คณะฯ จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทำการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป โดยกำหนดกิจกรรม โครงการ มาตรการ ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

เอกสารแนบ: แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษภายใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

4) และหากดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาประจำปี ซึ่งมีแนวทาง/วิธีการนำเกณฑ์ EdPEX ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEX บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบ่งชี้ (KPI) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ EdPEX นอกจากนี้ มีการประชุมบุคลากร ผ่านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเกิดความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ: รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา